



KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM THÁI BÌNH LẦN THỨ BA (26/10/1958 - 26/10/2023)

KỶ HỢP THỨ SÁU, QUỐC HỘI KHÓA XV
Tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
(Xem tin trang 4)



Các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình dự phiên họp.

Tổng duyệt chương trình lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ ba
(Xem tin trang 4)



Đổng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu dự buổi tổng duyệt.

Quyết liệt tháo gỡ nút thắt về giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công
(Xem tin trang 4)



Đổng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Ảnh: KHẮC DUẤN

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ ba

Tối ngày 25/10, tại công viên Kỳ Bá, UBND thành phố Thái Bình tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ ba (26/10/1958 - 26/10/2023). Tới dự có đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo thành phố Thái Bình cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Chương trình gồm các tiết mục ca múa nhạc, dân ca đặc sắc được dàn dựng công phu với sự thể hiện của các ca sĩ, nghệ sĩ tỉnh Thái Bình, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước, nỗ lực xây dựng và phát triển của thành phố Thái Bình thời gian qua. Qua đó góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới các tầng lớp nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển quê hương

(Xem tiếp trang 4)
MINH NGUYỆT

Khai mạc lễ hội truyền thống đình làng Lại Trì

Sáng ngày 25/10 (11/9 năm Quý Mão), xã Tây Sơn (Kiến Xương) khai mạc lễ hội truyền thống đình làng Lại Trì năm 2023. Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tới dự.

Làng Lại Trì xưa, xã Tây Sơn ngày nay là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Từ nơi đây đã sinh ra những người con ưu tú, có nhiều công lao đóng góp cho quê hương, đất nước.

Đình làng Lại Trì thờ Khổng Lộ Thiển sư, người có công dâng kế trị thủy, quai đê, chữa bệnh cho nhà vua nên được vua phong làm Quốc

sư. Đình làng Lại Trì được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 2011. Lễ hội truyền thống đình làng Lại Trì năm 2023 được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 25 - 27/10 (11 - 13/9 âm lịch). Tại lễ hội sẽ diễn ra các hoạt động như lễ dâng hương, rước kiệu, tế lễ, bơi chải, giao lưu bóng chuyền, bóng đá và các hoạt động văn hóa văn nghệ... Đây là dịp để mỗi người con quê hương Tây Sơn bày tỏ lòng biết ơn với những người có công với dân, với nước.

PHẠM HÙNG
(Đài TTTT Kiến Xương)

Lễ tế kỳ thiên tri ân các vị vua triều Trần

Sáng ngày 25/10, Ban Quản lý di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, xã Tiến Đức (Hưng Hà) tổ chức lễ tế kỳ thiên tri ân các vị vua triều Trần. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Lễ tế kỳ thiên năm nay diễn ra với các hoạt động: lễ cáo thiên địa, nghinh sư duyệt định, cúng phát tấu, đại khoa cúng Phật, khai kinh, cúng kỳ thiên, thiên quan, cầu trùng, tế thiên, đại lễ cầu siêu và các hoạt động múa rồng, hát chầu văn, hát chèo...

Tại lễ tế kỳ thiên, các đồng chí

lãnh đạo tỉnh, huyện cùng cán bộ, nhân dân và du khách thập phương đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Lễ tế kỳ thiên năm 2023 được tổ chức trang trọng, góp phần lan tỏa đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tôn vinh, tri ân công lao của các bậc tiền nhân triều Trần, đồng thời khích lệ, động viên các thế hệ con cháu hôm nay tiếp bước truyền thống, nỗ lực xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

LÂM AN

XÃ LUẬN

65 năm ấy biết bao ân tình

Hôm nay, trong niềm phấn khởi, tự hào, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ ba (26/10/1958 - 26/10/2023). Đây là sự kiện chính trị đặc biệt, là dịp để mỗi người dân quê lúa thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với vị Cha già kính yêu của dân tộc, khắc sâu lời dạy của Người tiếp tục đoàn kết, phấn đấu vươn lên làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt như lời Bác hằng mong.

Từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công đến lúc Bác đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và dành cho Đảng bộ và nhân dân Thái Bình những tình cảm ân tình, sự quan tâm, kịp thời động viên, khích lệ, cổ vũ phong trào của tỉnh. Trong 5 lần về thăm và làm việc tại Thái Bình, Bác đều ân cần chỉ bảo, dặn dò Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà phải đoàn kết một lòng; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị; phát huy những lợi thế của tỉnh đất tốt, dân đông; tích cực khai hoang và tăng năng suất cây trồng... Những lời căn dặn giản dị, thân thương, triu mến của Người 65 năm trước trước hơn 4 vạn đồng bào tại sân vận động thị xã Thái Bình còn vang vọng mãi và vô cùng sâu lắng, chứa đựng những nội dung tư tưởng lớn lao, có sức cảm hóa và lan tỏa sâu sắc: "Thái Bình có nhiều điều kiện thuận lợi, người đông, đất tốt, nước sẵn, đồng bào và cán bộ phải cố gắng làm cho tỉnh nhà thành một tỉnh gương mẫu trong miền Bắc".

65 năm qua, từ khi Bác về thăm Thái Bình lần thứ ba cùng những lời chỉ bảo ân tình, sâu sắc và mong muốn của Bác trong 5 lần Người về thăm đã trở thành những tư tưởng lớn, hành động cách mạng soi đường, dẫn dắt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị trong các giai đoạn, thời kỳ cách mạng. Đặc biệt, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, vượt lên những khó khăn, thách thức, tỉnh ta đã đạt được kết quả tích cực: Kinh tế phát triển và tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng nhanh; sản xuất nông nghiệp và phong trào xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc, trở thành điểm sáng của cả nước. Mỗi địa danh trên quê lúa, nơi Bác Hồ đến thăm đang từng ngày "thay da đổi thịt", liên tục tạo ra những kỳ tích 7 tấn, 10 tấn, 13 tấn thóc/ha

(Xem tiếp trang 4)
THÁI BÌNH

Đoàn kết nhân lên sức mạnh

(Xem trang 2)



Thành phố Thái Bình.